

## COM7 – ว่าสูงก็สูง แต่ก็ชอบขำขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ไม่ได้ตามหุ้นตัวนี้บ่อยเหมือนสมัยก่อน ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดช่วงแรกๆ แล้วยังมีดูเอาต่อนี้ ตอน 12-13 ไม่ได้ดู หรือ 15-16 จะดูไปบ้างหรือไม่ เข้าบาดตาเซียนไปบ้างไหม อาจจะไม่ได้อีกแล้วละ... คำถามย่อมมีแน่ ใช่หรือราคานี้ ถึงจะถึงขั้น บาดตาเซียน คงไม่น่าจะใช้เซียนใหญ่ๆ ที่จะต้องมาซื้อกันแถวๆ นี้หรือกระมัง น่าจะเป็นเซียนชาชิ่ง เซียนเล่นสั้น หรือ เซียนเก็งกำไรอย่างเราๆ ที่อยากจะหาหุ้นเล่นในช่วงตลาดกำลังเซาๆ ทరుๆ แบบนี้... หุ้นที่เป็นสีเขียวๆ ในวันวาน ก็ใช้จะอะไรมาหนัก บางตัวอาจจะแค่บวกหรือตั้งขึ้นมาจากวันก่อนๆ ที่ลงมาหนักๆ แล้ว ก็เป็นไปได้ เห็นเอมผลลงปั้งกตไล่ดูกราฟในหุ้นหลายๆ ตัว ที่เป็นสีเขียว กราฟก็งั้นๆ... แล้วยิ่งหุ้นที่ลงแรงๆ ลงลึกๆ จะให้เข้าซื้อชื้อเลยนั้นเกรงว่า ช้อนอาจจะหักเอาได้... จริงๆ ถ้าจะเอาแบบอู่นๆ ใจ ให้ช้อนไม่เสี่ยงหักงอนั้น ต้องรอให้ช้อนมันเบาๆ หรือ Volume ขายค่อยๆ หายไปก่อน เวลาจะช้อน ความเสี่ยงเรื่องช้อนหัก มันก็จะลดลงไปบ้าง... แต่ตอนนี้ นักลงทุนอาจจะเก่งมากขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้ว ก็อย่างที่เห็นเอมผลกล่าวมาในหลายๆ วันที่ผ่านมาว่า เอาหุ้นดีหรือแจ่มๆ แค่นั้น มานำเสนอ ท่านก็จะบอกว่า ผ่านๆ ไปก่อนแล้วกัน รอดูดีกว่าช่วงนี้ หรือ ไม่สนใจเลยก็ยังมี นักลงทุนนะ ช้อนไม่หักหรือหัก แต่คนแนะนำหุ้นนี้ดี ปากกาหักกันเป็นแถวๆ เหมือนกันนะ ไม่ว่าจะ เป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานก็เถอะ ออกอัพเดทหุ้นออกมา แล้วราคาหุ้นในยามนี้ลง ก็เข้าตากรรมการอย่างท่านนักลงทุนเลยสิครับ... วงการนี้ เราๆ ท่านๆ ก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่า ความแน่นอน มันไม่มีอยู่จริงในราคา

### ดูตามเกม...

ไม่มีอะไรมาให้ดูเป็นพิเศษหรอกนะครับ เอาแค่ เล่นไปตามเกมที่เราเห็นในเชิงเทคนิคไปก่อน ยืนได้ก็เล่น ไม่ไหว หรือ ทำทางจะติดดินนัก หลุดStop Loss ก็ไม่คบ ไม่เก็บ

แนวรับ : ... 20.0-19.5 ก็ยังน่าเก็บไว้ก็งั้น (หลุด 19.0 เลิก)

เป้าหมาย : ... 21.5-22.0 หรือ เข้าใกล้ 23.0 ก็ขายเล่นรอบก่อน

Price Chart...(COM7)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COM7... จริงๆ เรื่องของการดูเทคนิคหรือการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น มันก็จะมีหลายมุมมองหลายทฤษฎี ตามที่เรา ท่านๆ รู้กัน.. บางอย่าง เราอาจจะเคยเห็นบางคนใช้ แล้วเราก็ถือกับถามว่ามีเครื่องมือที่เครื่องมือนี้ด้วยหรือ... หรือบางทีการใช้ศิลป์ เข้ามาดูเข้าวิเคราะห์ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่อาจจะยากสำหรับใครหลายๆ คนนะ... อย่างภาพนี้ มีคนเคยกล่าวว่า หุ้น เวลาลงมาอย่างไร เวลาจะกลับขึ้นก็จะทำรูปแบบเดียวกัน เรียกว่า จากสูงสุดลงมาถึงต่ำสุดแล้วกำลังจะวิ่งขึ้น ให้ลองกลับด้าน หรือพลิกกระดากหรือเหมือนเอาระจกไปวางไว้ก็ข้างๆ เราก็จะได้ภาพในทางขึ้นแบบตรงกันข้าม ว่าเข้าจะขึ้นด้วยแบบไหน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้ลงทุนให้การลงทุนที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน